



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าสร้างเครือข่ายสหกรณ์เข้มข้น สหกรณ์ออมทรัพย์ในเมืองกรุงจับมือเชื่อมโยงธุรกิจรับฝากและให้กู้เงิน

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ตามนโยบาย “เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง” ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จับมือเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจสหกรณ์ พร้อมเชื่อมโยงธุรกิจให้ถูกระหว่างสหกรณ์ ๗,๙๗๖ ล้านบาท และรับฝากเงินระหว่างสหกรณ์ ๓,๙๓๒ ล้านบาท

นางรัชนิพร พิงประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า จากการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยการเสริมสร้างการเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจกันระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง” ด้วยความเชื่อมั่นว่า ทิศทางการพัฒนางานสหกรณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เหนียวแน่น จึงจะทำให้ระบบสหกรณ์เกิดความเข้มแข็งได้ เมื่อต้องประสบปัญหาหรือภาวะวิกฤติต่างๆ เครือข่ายสหกรณ์จะมีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาและก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกันของขบวนการสหกรณ์

ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ๑๗๑ แห่งในพื้นที่ ๒๖ เขต ได้รวมตัวกันจัดตั้งเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ แบ่งเป็น ๕ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์เขตดุสิต มีสหกรณ์ ๓๗ แห่ง เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์เขตปทุมวัน มีสหกรณ์ ๒๓ แห่ง เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์เขตราชเทวี มีสหกรณ์ ๒๒ แห่ง เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์เขตพระนคร มีสหกรณ์ ๑๕ แห่ง และเครือข่ายรวมใจออมทรัพย์ ซึ่งกระจายอยู่ในเขตอื่นๆ ได้มารวมกันอีก ๗๐ แห่ง และทั้ง ๕ เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ซึ่งในแต่ละปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดการประชุมเพื่อให้ทุกเครือข่ายได้มีเวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่อง

“การเชื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จะร่วมมือกันใน ๒ ด้าน ได้แก่ การเผยแพร่องค์ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ในเครือข่าย ให้มีความรู้ได้ด้านการบริการความเสี่ยงของสหกรณ์ด้านการลงทุนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จ ขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ ในลักษณะของการให้กู้และการรับฝากเงินระหว่างสหกรณ์ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ปริมาณการให้กู้เงินระหว่างเครือข่ายสหกรณ์มีจำนวน ๗,๙๗๖ ล้านบาท และการรับฝากเงินระหว่างสหกรณ์ในเครือข่าย จำนวน ๓,๙๓๒ ล้านบาท แม้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครจะเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีทุนหมุนเวียนหลายล้านบาทและมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งแล้ว แต่ถ้าวัดกันเป็นเครือข่ายจะทำให้เกิดความเข้มแข็งทั้งระบบ และเป็นกลไกที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ กล่าว